

ĐỒN BIÊN PHÒNG TRÀ LÝ Xây dựng quan hệ quân dân bền chặt

Những năm qua, Đồn Biên phòng Trà Lý luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng (VĐQC) nhằm tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thể trận biên phòng ngày càng vững chắc. Giáo xứ Bích Du, xã Thái Thượng (Thái Thụy) là 1 trong 2 giáo xứ được Đồn Biên phòng Trà Lý lựa chọn xây dựng mô hình "Hộ giáo không có ma túy, tệ nạn xã hội" từ năm 2011. Sau 6 năm hoạt động, mô hình hoạt động hiệu quả, nền nếp. Ông Đỗ Quang Hữu, Giáo xứ Bích Du hiện có 268 hộ với gần 1.000 giáo dân, đa số làm nghề đi biển và nuôi trồng thủy hải sản. Do có sự phối hợp chặt chẽ với

Đồn Biên phòng Trà Lý nên từ khi thành lập đến nay Giáo xứ Bích Du không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội. Nhiều gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, đời sống của giáo dân từng bước được nâng lên. Không chỉ sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, bà con còn cung cấp cho các cơ quan chức năng hàng trăm nguồn tin có giá trị về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định tình hình địa phương và khu vực biên giới biển. Đến nay, Đồn Biên phòng Trà Lý đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 14 mô hình tự quản, tiêu biểu như đội tàu, thuyền tự quản xã Thái Thượng và thôn Đông Tiến, xã Thái Đô;

câu lạc bộ phụ nữ tự quản bến bãi, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Chi hội Phụ nữ thôn Đông Tiến, xã Thái Đô; hai mô hình hộ giáo không ma túy tại Giáo xứ Danh Giáo... Thương tá Trần Đăng Thọ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn luôn xác định công tác VĐQC là một trọng hàng đầu. Đồn thường xuyên duy trì lực lượng bám sát địa bàn, tham gia cùng chính quyền địa phương tổ chức 10 buổi tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng



Đồn Biên phòng Trà Lý tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị quản lý.

biển, nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới cho trên 1.500 lượt người. Cùng với đó, hàng năm, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mua bán người... để nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác VĐQC của Đồn Biên phòng Trà Lý chính là việc thực hiện tốt và chủ động phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống các loại tội phạm. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý đã tuyên truyền, vận động 4 công dân tự nguyện giao nộp 8 quả pháo binh, 1 quả pháo bát, 2 trảng pháo do nước ngoài sản xuất, 1 thanh kiếm tự chế, 1 lựu đạn và 9 kíp mìn. Đơn vị phối hợp với các lực lượng tuần tra, phát hiện và bắt 35 vụ/49 đối tượng có các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản... Ngoài ra, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho đơn vị 17 nguồn tin có giá trị.

Cùng với làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Đồn còn tích cực tham gia cùng nhân dân các xã làm

đường giao thông, dọn vệ sinh làm đẹp cảnh quan môi trường, trồng rừng ngập mặn. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đóng góp hàng trăm ngày công giúp dân làm đường giao thông và vệ sinh môi trường, xây dựng nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn. Đơn vị đã phối hợp với Tập đoàn VinGroup trao 55 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các chủ phương tiện đánh bắt thủy hải sản trên địa bàn Đồn quản lý trong chiến dịch "Hãy làm sạch biển"; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thượng trao 2 suất quà cho 2 gia đình chính sách. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đồn Biên phòng Trà Lý đã tặng 2 suất quà trị giá 700.000 đồng/suất cho 2 thương binh trên địa bàn hai xã Thái Thượng và Thái Đô. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình nâng bước em đến trường, đơn vị nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/tháng...

Phát huy hiệu quả mô hình phòng khám năm dân y kết hợp, hai năm qua, đơn vị đã khám và điều trị, tư vấn miễn phí cho gần 800 lượt người. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với chính quyền, nhân dân trên địa bàn.

THIÊN AN



Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Thái Thụy thu gom rác thải tại khu du lịch sinh thái cồn Đen, xã Thái Đô.

THÁI THỤY Ngư dân vươn khơi sau bão số 10

Sau bão số 10, trong khi tại một số địa phương người dân vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả thì hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân Thái Thụy đã ra khơi với hy vọng sau bão sẽ đánh bắt được nhiều cá, tôm.

Theo một số ngư dân, sau bão số 10, mặc dù sản lượng cá, tôm không tăng nhưng cũng không giảm, ổn định so với những ngày trước bão. Hiện nay, các tàu trên địa bàn huyện có công suất từ

300 - 400CV tập trung khai thác ở khu vực cách đất liền khoảng 10km. Trung bình một chuyến đi mỗi tàu đánh bắt được từ 5 - 7 tấn cá các loại, chủ yếu là cá lạnh, cá đối, cá ruồi và cá mè... Ngay sau khi tàu cập cảng, cá, tôm được thương lái và người dân thu mua tại chỗ, đưa về các chợ đầu mối hoặc chế biến để phơi và làm thức ăn cho cá vược.

HẢI DƯƠNG

Một số hình ảnh phóng viên Báo Thái Bình ghi lại tại cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) sau bão số 10.



Ảnh 1, 2: Cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) nhộn nhịp trở lại sau bão.

Ảnh 3, 4, 5: Mọi hoạt động mua bán được rất đông thương lái, người dân quan tâm.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo đề án đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình; việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Thái Bình trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; thống nhất tên gọi là Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý ở giai đoạn đầu gồm 1 đồng chí trưởng ban, không quá 3 đồng chí phó trưởng ban và 7 phòng, ban, đơn vị chức năng; trước mắt sử dụng số lượng biên chế và cơ sở vật chất hiện có bảo đảm cho hoạt động của Ban; kinh phí hoạt động của Ban nằm trong kinh phí hoạt động hành chính, sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp khác; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh hoàn thiện đề án, trình cấp trên phê duyệt.

Đối với phương án điều chỉnh, bổ sung tính chất ngành nghề các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung tính chất ngành nghề, lĩnh vực sản xuất nhằm bảo vệ môi trường bền vững. Không bố trí, quy hoạch các ngành nghề gây ô nhiễm. Đối với các dự án đang hoạt động không thuộc danh mục được khuyến khích thì đề xuất chuyển đổi ngành nghề phù hợp không gây ô nhiễm môi trường. Các doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình đi đôi, báo cáo các cơ sở sản xuất phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất có hành vi xử lý, xả thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đưa các thiết bị quan trắc tự động về môi trường ở các cơ sở, vị trí có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Sở Tư pháp thẩm định dự thảo quyết định trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

HỘI THẢO NGHIỆP VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội thảo, đại diện thanh tra các tỉnh, thành phố đã đi sâu phân tích các vấn đề như: một số giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý chống chéo trong hoạt động thanh tra và xử lý sau thanh tra; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực trạng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và một số kinh nghiệm giải quyết các vụ việc khiếu kiện đồng người, phức tạp; tâm lý của người khiếu nại, tố cáo và phương pháp ứng xử...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bình dương thanh tra 7 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung trong nhiều năm qua đã tổ chức thành công các cuộc hội thảo về nghiệp vụ. Qua mỗi lần hội thảo, thanh tra các tỉnh, thành phố cần trao đổi những kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, những cách làm hiệu quả để rút ra kinh nghiệm quý áp dụng về từng địa phương; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các khiếu kiện của công dân ngay tại cơ sở cũng như thực hiện tốt các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị tại các địa phương.

LÀM TỐT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

về hệ thống xử lý nước thải tập trung, có sổ theo dõi vận hành hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý qua bể tự hoại, sau đó thu gom vào hệ thống xử lý sơ bộ và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung.

Sau khi nghe báo cáo và tham quan thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Trong quá trình sản xuất, Công ty cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên quan tâm tới đời sống của người lao động. Bên cạnh đó, Công ty phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc xử lý nước thải. Trong quá trình hoạt động tại Thái Bình, nếu có những vướng mắc thì trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần cởi mở để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kịp thời giải quyết...

ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG...

(Tiếp theo trang 1)

và hàng nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới. Phụng dưỡng thường xuyên 3 mẹ Việt Nam anh hùng. Đóng góp xây dựng 2 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội cho gia đình chính sách.

Trong thời gian tới, LLVT huyện Hưng Hà tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Hướng phong trào vào việc nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần làm chuyển biến toàn diện, vững chắc đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nhân dịp này, 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 đã được Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Hưng Hà tặng giấy khen.

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGD TỈNH Tăng cường truyền thông, tập huấn công tác dân số - KHHGD

Trong tháng 8/2017, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã tăng cường công tác truyền thông, tập huấn công tác dân số - KHHGD cho đa dạng các đối tượng.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phê duyệt việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, Chi cục đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân số - KHHGD cho các cộng tác viên dân số kiêm nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Bình về phương pháp ghi chép ban đầu vào sổ Ao, ghi phiếu thu tin, báo cáo thống kê, truyền thông cho các mô hình, đề án... Chi cục cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập huấn cho 135 đồng chí là phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn; tổ chức 10 hội nghị truyền thông cho hơn 1.400 lãnh đạo đảng, chính quyền và nhân dân thuộc 10 xã của các huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng về chủ trương, chính sách công tác dân số...

Theo kế hoạch, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn công tác dân số - KHHGD trong tháng 9 và tháng 10.

HÀ ANH